
STJÓRNARFUNDUR FORELDRAFÉLAGS FLATASKÓLA  

Fyrsti fundur vetrarins var haldinn 04.10.2022 kl. 17:30 og fór hann fram í Flataskóla.  

MÆTING: Ágúst Frímann Jakobsson skólastjóri, Fríða Bogadóttir, H. Hanna Friðriksdóttir, Harpa 

Þorsteinsdóttir, Lydía Þrastardóttir, Margrét Rán Kjærnested, Sólveig Auður Bergmann, Unnur 

Tómasdóttir og Guðrún Yrsa Richter sem jafnframt ritar fundargerð. 

 

DAGSKRÁ:  

Ágúst Frímann skólastjóri boðaði til fundarins til að koma starfi vetrarins í gang. Farið var stuttlega 

yfir helstu verkefni vetrarins og raðað í hlutverk.  

 1. Skipun í hlutverk  

Eftirfarandi hlutverk voru skipuð á fundinum:  

Formaður: H. Hanna Friðriksdóttir  

Gjaldkeri: Lydía Þrastardóttir 

Ritari: Guðrún Yrsa Richter  

 

2. Viðburðir 

Rætt var fyrirkomulag hrekkjavökunnar í skólanum. Stefnt á svipað skipulag og í fyrra varðandi 

skreytingar í salnum. Bekkjafulltrúar hittast á sunnudeginum og skreyta með því efni sem tekið var 

saman í fyrra. Foreldrafélagið mun kaupa það efni sem eyðist milli ára og jafnframt voru samþykkt kaup 

á reykvél. 

 

3. Önnur mál  

Viðhald á húsnæði skólans, leka- og myglumál, voru rædd líkt og á aðalfundi félagsins og hver væri rétti 

farvegurinn varðandi samskipti við bæinn. Rætt var hvort að foreldar væru nægjanlega upplýstir um 

ástand skólans og hvernig hægt væri bæta það. Ákveðið var að veita viðræðuhóp sem stofnaður var á 

aðalfundi félagsins umboð stjórnar til að hefja viðræður við bæjaryfirvöld. Viðræðuhópinn skipa 

Guðrún Yrsa Richter, Hanna Friðriksdóttir, Anna Leoniak og Rakel Svansdóttir. H. Hanna formaður mun 

boða til næsta stjórnarfundar foreldrafélagsins þegar frekari upplýsingar liggja fyrir um samskipti við 

bæinn.  

 

Fundi slitið um kl. 18.20 

 

 

 


